

Số: 42/BC-UBND

Tân Lãng, ngày 17 tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

### Trả lời một số ý kiến kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 14 khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 HĐND huyện Lương Tài

Thực hiện Công văn số 1781/UBND-TH ngày 09/12/2024 của UBND huyện Lương Tài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐND huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Lãng trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Lãng cụ thể như sau:

**1. Ý kiến: Quan tâm đến các công trình nông thôn mới đối với thôn Tử Nê nói riêng, xã Tân Lãng nói chung vì hiện nay, các công trình đã bị xuống cấp trầm trọng như: công trình đường giao thông trong thôn, nhà văn hóa của thôn.** UBND xã Tân Lãng trả lời như sau:

Việc đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng được thực hiện theo Luật đầu tư công và Quyết định 11/2021 ngày 19/5/2021 Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên đại bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025 (các dự án thuộc cấp xã quản lý đầu tư được ngân sách cấp huyện hỗ trợ bằng hình thức bổ sung có mục tiêu). Tuy nhiên hiện nay nguồn hỗ trợ của trên chỉ ưu tiên trả nợ công (trả các công trình đã xây dựng xong đã đưa vào sử dụng, còn nợ các nhà thầu). Vì vậy, không có nguồn để quan tâm hỗ trợ các đơn vị sửa chữa hoặc xây dựng.

Về việc sửa chữa các nhà văn hoá: tháng 10 và tháng 11 năm 2024 vừa qua, UBND xã đã dùng tiền ngân sách huyện bổ sung để tu sửa nhà văn hoá của 5/7 thôn trong xã. Hiện nay, các nhà văn hoá của 7 thôn trong xã cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu hoạt động của các thôn.

**2 Ý kiến: Sớm có kế hoạch, xây dựng bể bơi cho các em nông thôn, mỗi thôn một bể bơi.** UBND xã Tân Lãng trả lời như sau:

Hiện nay, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai mỗi thôn, khu phố một hồ nước, khu vườn hoa, cây xanh, tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn huyện. UBND xã Tân Lãng cũng đã triển khai theo hướng dẫn của Phòng

kinh tế Hạ tầng về rà soát địa điểm ở các thôn để đưa vào kế hoạch xây dựng. Các bước tiếp theo đang chờ sự chỉ đạo của UBND huyện.

**3. Ý kiến: Hiện nay, công trình nhà văn hóa thôn Ngọc Cục mới đưa vào sử dụng đã bị hỏng, khu vực tường mặt ngoài đã bị bong tróc và bị thấm dột:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri đơn vị Ngọc Cục phản ánh, UBND xã đã cử chuyên môn trực tiếp kiểm tra, xem xét và trả lời như sau: Công trình nhà văn hoá thôn Ngọc Cục được xây dựng từ năm 2020 và được nghiệm thu bàn giao sử dụng vào cuối năm 2020. Đến nay, công trình đã đưa vào sử dụng được 4 năm, thiết kế trần nhà được lắp bằng các tấm thả 60x60. Vừa qua cơn bão số 3 ngày 07/9/2024 với cường độ và sức gió lớn đã thổi bung, rơi một số tấm trần thả, các hạng mục khác không bị dột như cử tri phản ánh.

Trên đây là nội dung trả lời một số ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri trên địa bàn xã Tân Lãng tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND huyện Lương Tài, khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

***Nơi nhận:***

- UBND huyện Lương Tài;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**